

Chi cục Thống kê Quận 4 thực hiện công tác phát triển Đảng viên tại đơn vị

Sáng ngày 27/6/2024, Chi cục Thống kê Quận 4 phối hợp với Chi bộ Phòng Tài chính – Kế hoạch Quận 4 tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Lê Minh Thu Trâm, thống kê viên Chi cục Thống kê Quận 4 theo Quyết định số 458-QĐ/QU ngày 30/5/2024 của Ban Thường vụ Quận ủy Quận 4 về kết nạp đảng viên.

Đến tham dự buổi lễ có các đồng chí Bí thư, Phó bí thư Chi bộ Phòng Tài chính Kế hoạch Quận 4, đại diện Ban Thường vụ Quận Đoàn 4, Ban chấp hành Chi đoàn Văn phòng UBND Quận 4, đại diện Văn phòng Quận ủy, Chi cục trưởng, Phó chi cục trưởng Chi cục Thống kê và toàn thể các đồng chí đảng viên chi bộ.



Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Trang, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch Quận 4 công bố Quyết định kết nạp đảng viên của Quận ủy Quận 4; phân công nhiệm vụ cho đảng viên mới và đề nghị đồng chí Lê Minh Thu Trâm nghiêm túc thực hiện tốt Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm; không ngừng ra sức phấn đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên trong quá trình 12 tháng dự bị; tiếp tục học tập, nâng cao bản lĩnh chính trị, góp phần xây dựng chi bộ ngày càng vững mạnh; đồng thời phân công đảng viên chính thức trong chi bộ theo dõi, giúp đỡ đảng viên mới trong thời gian dự bị.



Quần chúng **Lê Minh Thu Trâm** là thống kê viên Chi cục Thống kê Quận 4, Ủy viên ban chấp hành chi đoàn Văn phòng UBND Quận 4, quần chúng ưu tú của đơn vị, luôn tích cực tham gia hoạt động. Được sự giáo dục, bồi dưỡng, giúp đỡ của các đảng viên chính thức trong Chi cục Thống kê và Chi bộ Phòng Tài chính – Kế hoạch, sau nhiều năm phấn đấu và rèn luyện bản được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Trong không khí trang nghiêm, trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đảng viên mới Lê Minh Thu Trâm đã đọc lời tuyên thệ và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của chi bộ.